
อดีตรองอธิบดี กสส. เชื่อมั่นใหสหประกันชีวิตคุม

ครอง ครบกําหนดรับคืนกวา 4 แสน พรอมลั่น “ถา

สหกรณ ไมทําประกันกับบริษัทของทานแลว สห

ประกันชีวิตจะอยูไดอยางไร”

นายจิตรกร สามประดิษฐ อดีตรองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ เปิดเผยวาบริษทั สหประกันชีวิต ตัง้ขึ้นโดยขบวนการ

สหกรณ สมัยกอนบริษทัประกันชีวิตมีปัญหาในเรื่องของโควตา เพราะการขออนุญาตตัง้บริษทัประกันไมไดเปิดเสรี

อยางในปัจจุบัน ซึ่งในชวงนัน้สหกรณเริ่มทําธุรกิจมากขึ้นและเริ่มเปลี่ยนระบบจากสหกรณหาทุน เป็นสหกรณการ

เกษตร มีโควตาใหหน่ึงอาํเภอ หน่ึงสหกรณการเกษตร เพื่อใหสหกรณมีขนาดใหญขึ้น มีการดาํเนินธรุกจิของสหกรณ

พอที่จะจางผูจัดการ พนักงานบัญชี พนักงานสินเชื่อ พนักงานการตลาดหรือพนักงานดานอื่นๆ พอสหกรณมีขนาด

ใหญขึ้นความเสี่ยงก็มากขึ้นดวย การประกันก็เป็นความเสี่ยงอยางหน่ึง ที่เราจะตองรับเอาไปใหคนอื่นชวยหาร ใน

ทํานองเดียวกันเราตองหารความเสี่ยงคนอื่นดวย ตางคนตางให พอเราทําอยางน้ีในทุกๆ เรื่อง ความเสี่ยงก็จะลด

นอยลง

นายจิตรกร เปิดเผยตอไปวา ผมเขามาสัมผัสกับบริษทั สหประกันชีวิต ครัง้แรกตอนที่เป็นสหกรณจังหวัด และเริ่ม

จัดตัง้สหประกันชีวิต ผมมีหน าที่ไปบอกสหกรณทัง้หลายที่อยูในความรับผิดชอบ “ใหคุณถือหุนเทานัน้เทาน้ีแตไม

เกินสองแสนบาท” แตกอนที่จะพูดกับสหกรณ ผมก็ศึกษาวาการทําประกันคืออะไร การประกันชีวิตคืออะไร แรกๆ

ผมก็ไมเขาใจ ผมคิดวาการเป็นบริษทัประกันชีวิตแลวสามารถทําไดทุกอยาง แตจริงๆ แลวไมใชประกันไดแต

ประกันชีวิตอยางเดียว ประกันวินาศภัยไมไดนะครับ ก็ตองไปตัง้บริษทัใหมขึ้นมา สุดทายผมก็มาเจอดวยตัวเอง

เมื่อผมยายมารับราชการในกรุงเทพ ก็ซื้อบานอยูหลังเกาๆ ตอนนัน้ผอนอยูหลายปีเป็นหน้ีประมาณแปดแสนบาท

สมัยนัน้ตอนเชาของทุกๆ วันผมจะมานัง่กินขาวที่รานหน ากองฝึกฯ แถวๆ ถนนพิชัย กรุงเทพฯ แลวก็เจอกับคุณสุริ

ยา ชินวัฒน เจาหน าที่ของ สหประกันชีวิต ไดคุยกันและบอกความประสงควาอยากจะทําประกันไวคุมครองชีวิต

และเบีย้ประกันตองไดคืนดวย คุณสุริยาก็บอกวา “ทวีทรัพยน้ีแหละดี” ซึ่งตอนนัน้ผมเป็นผูอํานวยการกองฝึกอบรม

กรมสงเสริมสหกรณ ผมคิดวาถาผมเสียชีวิตไปลูกเมียก็ไมมีที่อยู เพราะไมมีปัญญาสงแนนอน ตองไปอยูบานเชา

ผมนับถือศาสนาพุทธ สิ่งสําคัญของชีวิตคือ ปัจจัย 4 อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค ซึ่งเรื่องอื่นพอ

ประทังได ใครไมมีบานเป็นของตัวเองลําบากมาก ก็เลยตองประกันชีวิตใหคุม ตอนนัน้ผมเป็นหน้ีอยูแปดแสนกวา

บาท ผมก็เลยตกลงทําประกันชีวิตกับสหประกันชีวิต โดยจายเบีย้เดือนละ 2,000 บาท แตผมขอจายเป็นรายปี แป บ
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เดียวนะครับ 15 ปี

ผมอยากจะบอกวาทุกอยางที่เราทําดีจะตองมีมารมาผจญ พอผมทําประกันมาไดสักพัก บริษทัก็เริ่มคลอนแคลน คน

นัน้ก็พูดอยางโนน ผูจัดการก็อยางน่ีเปลี่ยนอยางโนนก็ไมได เปลี่ยนอยางน้ีก็ไมได ผมยังบอกเคาเลยวาขายหุนให

กับสหกรณที่เคาอยากถือหุน เคาก็บอกไมไดหรอกใหถือแบบสหกรณไมเกิน สองแสน ทีน้ีมีคนที่คุนเคยกันใน

สหกรณมาบอกวาเดี๋ยวบริษทัก็จะเจงแลว คุณไปเอาเงินออกมาเลย ผมก็ไขวเขว แตดีนะที่ผมจบกฎหมายมามี

หนังสือกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของประกันภัย ประกันชีวิตมาอาน แตผมก็ยังลังเล สุดทายมาเจอคุณสุริยา ชินวัฒน

อีก คุณสุริยาก็บอกวา “กรมธรรมของพี่ไมตองกลัวหรอกเพราะวาอยูใน กองทุนประกันชีวิตของ คปภ.แลว” พอพูด

อยางน้ีผมก็เขาใจเลย ก็เหมือนกันการประกันเงินฝากที่เอาไปฝากกับธนาคารพาณิชยคือรัฐบาลจะรับผิดชอบใหเรา

ในวงเงินที่ไมเกินลานบาทเคาจะจายเงินคืนให

อดีตรองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ ปิดทายไววา ฝากใหทุกทานชวยกันดูแลทรัพยสมบัติของทาน ทรัพยสินของทา

น ทะนุบํารุงดูแลรักษาใหมันงอกงาม ถาทานไมประกันกับบริษทัของทานแตทานไปประกันกับบริษทัอื่น สหประกัน

ชีวิตก็คงจะอยูไมได และผมอยากจะเรียนวาทุกคนตองบริหารความเสี่ยงใหกับตัวเองและลูกหลาน อยางน อยคนเรา

เกิดมาก็ไมไดทําดีอะไรมากมาย แตก็ไมควรจะทําอะไรที่ไมดี ทิง้ไวใหเป็นมรดกบาปกับลูกกับหลาน ซึ่งไมมีใคร

อยากรับหรอกครับ เคาอยากรับแตมรดกที่ดีๆ มรดกที่เป็นบาปที่เป็นภาระเคาไมเอาหรอก เพราะวากฎหมายยัง

เขียนเลยนะครับ ถามีหน้ีมากกวาทรัพยสินไมตองเอามรดกนัน้ก็ได คนรับไมตองเอาก็ได เพราะฉะนัน้อยากจะฝาก

กับทุกคนถาอยากสบายก็ตองออมนะครับ สหประกันชีวิตก็เป็นอีกหน่ึงที่ที่เราออมและบริหารความเสี่ยงใหแกชีวิ

ตเรา


